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รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลหนองแดง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2/๒๕๖2 
วันอังคารที่ 27  สิงหาคม ๒๕๖2  เวลา  13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
                                                             --------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑.นายสมัคร  ยานา  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแดง  
2.นายรุ่ง  ขัติยะ              รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
3.นายจันทร์  เกตุ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
4.นายธนกร  แคว้งอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
5.นายบุญเปลื่อง  อุตยะราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
6.นายยง  แสนปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง  
7.นายยืน  เกตุ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
8.นายล่วง  ทาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
9.นายวาท  นาโลกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
10.นายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
๑1.นายณัฐกิต  ทะกา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
๑2.นายศุภสิทธิ ์  ยศศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
๑3.นายทว ี  ธรรมจักร์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
   -ไม่มี- 
ผู้ลาประชุม 
   -ไม่มี- 
ผู้เข้าฟังประชุม 

๑.นายสามารถ   วงค์เลียบ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง 
๒.นายธนวัฒน์   อินตุ้ย  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง 
3.สิบโทเสริม   ศรีมูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง 
4.นายธนชัย   กายา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง 
5.นายสมฤทธิ์   สุทธิไสย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง 
6.นายไตรภพ  นนฐี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพรหม 
7. นางรัชนีกร  ก้อชนะ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
8.นางสาววงค์วีรยา รัตนวงค ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
9.นายสมชาย  ดาวเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
10.นายจำเนียร  วังสาร  ผู้อำนวยการกองช่าง 
11.นางสุภัทรา  ดาวเรือง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
12.นางสาวกัลยานี ใจทะนา  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
13.นายศิรภัษญ์  คำมงคล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

 14.นายนิพิฐพนธ์ โสภา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
        /15.นางสาวพิชามญชุ์ฯ... 
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15.นางสาวพิชามญชุ์ หล้าขัต  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ  

16.นางนาริฐา  นันตา  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
17.นางสาววรรณวนัช วุฒิสวัสดิ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
18.นางมัณทิรา  จันทเนตร ผู้ใหญ่บ้านดงไพรวัลย์ 
   

ผู้มาประชุม  จำนวน    ๑3   คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน     - คน 
ผู้ลาประชุม  จำนวน     - คน 
ผู้เข้าฟังการประชุม จำนวน    18 คน    
 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  นาฬิกา 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว นายทวี  ธรรมจักร์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแดง ได้
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแดงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่า ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้
เชิญนายสมัคร ยานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชา       
พระรัตนตรัยเสร็จแล้ว นายสมัคร  ยานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแดงได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

    -ไม่มี- 
             

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 

  -รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
 ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม ๒๕๖2  
  

ประธาน  - ตามที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖2  ให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญนายณัฐกิตฯ 

 

นายณัฐกิต  ทะกา  สมาชิกสภาเทศบาล  - ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในหน้าที่ 16 บรรทัดที่ 
19 จากเดิม “สำนักงานพัฒนาชีวภาพ” แก้ไขเป็น “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” และ จากเดิม 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” แก้ไขเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม”  

 

ประธาน  -  ท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนใดอีกหรือไม่ เชิญเสนอ หากไม่มีขอมติที่
ประชุม  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว กรุณายกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง  ๑1 
เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง) แล้วได้ประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบ  
  

มติที่ประชุม   -  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดง          
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/๒๕๖2  เมื่อวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม ๒๕๖2 

 
 
 
       /ระเบียบวาระท่ี 3...  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลหนองแดงตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

๓.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 วาระท่ีสอง 

  

  ประธาน  -๓.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
วาระท่ีสอง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 

 

  นายทวี  ธรรมจักร์  เลขานุการสภาเทศบาล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

  ข้อ 51 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอ่ืน 

 

  ประธาน  -  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุม 
            

นายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ – ตามท่ีสภาเทศบาลตำบล   
หนองแดง ไดมี้มติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ใน
คราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 
๒๕๖2 และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว จำนวน 3 วัน คือวันที่ 20 - 22 
สิงหาคม ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ น. –  ๑7.0๐ น.  และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 คนดังนี้ 

1. นายล่วง  ทาพันธ์  กรรมการ 
2. นายยง  แสนปัญญา กรรมการ 
3. นายวาท  นาโลกา  กรรมการ 
4. นายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย์ กรรมการ 
5. นายยืน  เกตุ้ย  กรรมการ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๖3 ได้มีการประชุม ครั้งแรก  เมื่อวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 16.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองแดง คณะกรรมการมาประชุมครบทั้ง 5 คน ผู้เข้าฟังการประชุม จำนวน ๒ คน สรุปผลการ
ประชุมที่สำคัญดังนี้ 

1.ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์เลือกนายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

2.ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์เลือกนายวาท  นาโลกา เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖3 ได้มีการประชุมครั้งที่ 02/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองแดง คณะกรรมการมาประชุมครบทั้ง 5 คน ผู้เข้าฟังการประชุม จำนวน ๒ คน สรุปผลการ
ประชุมที่สำคัญดังนี้ 
  1.ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองแดงได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จำนวน 3 วัน คือวันที่ 20 - 22 สงิหาคม ๒๕๖2 ตั้งแตเ่วลา 
๐๘.0๐ น. – ๑7.0๐ น. นั้น       /เมื่อครบกำหนด... 
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เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผู้เสนอคำแปรญัตติแต่
อย่างใด จึงไม่มีคำแปรญัตติที่จะพิจารณา 

2.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยละเอียดแล้วได้มีมติเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

3.คณะกรรมการแปรญัตติฯไม่ได้สงวนความเห็นไว้แต่อย่างใด 
รายละเอียดปรากฏตามที่ได้ส่งให้ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแดงแล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ประธาน  -  ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญอภิปราย   หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม ท่านใด
เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กรุณายกมือ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
แล้วได้ประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์ เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

๓.๒ ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 วาระท่ีสาม  

 

ประธาน - ๓.๒ ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
วาระท่ีสาม เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ 

 

นายทวี  ธรรมจักร์  เลขานุการสภาเทศบาล – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

วรรคที่สองกำหนดว่า ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่  

          

ประธาน – ท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างใดหรือไม่ เชิญเสนอ หากไม่ม ีขอมติที่ประชุม ท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กรณุายกมือ (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง) แล้วได้ประกาศคะแนนให้ที่
ประชุมทราบ(เวลา 13.51 น.) 

    

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเอกฉันทเ์ห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

      

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

  4.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง  เรื่อง  รายงานผลการประเมินผล
การจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการ
จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562 

 

  ประธาน  - 4.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง  เรื่อง  รายงานผลการประเมินผลการ
จัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล 
พ.ศ.2562 เชิญนายกเทศมนตรีนำเสนอต่อที่ประชุม    /นายสามารถ... 



~ ๕ ~ 
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  -  ด้วยเทศบาลตำบลหนองแดงมีความจำเป็นที่จะ
รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ 

สาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองแดงเพ่ือโปรด
ทราบ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือรายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562  

เหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบ

กรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) โดยขอความร่วมมือเทศบาลดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และ
ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลลงในระบบให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

บัดนี้  เทศบาลตำบลหนองแดงได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ประธาน  -  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญอภิปราย หากไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงาน
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล พ.ศ.2562 แล้ว 

 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562 แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน  - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เชิญนายกเทศมนตรี 
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี   - ในวันนี้ได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์  อินตุ้ย       
รองนายกเทศมนตรี ไปเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา  

การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้ดำเนินการแก้ไขที่บ้านพรหมแล้ว เนื่องจากอยู่ในหมู่บ้านมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายแก่ประชาชน ส่วนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต้องรอให้สถานการณ์ยุติก่อนจึงจะดำเนินการสำรวจและดำเนินการ
แก้ไข สาเหตุที่นาข้าวเสียหายส่วนมากเนื่องจากมีการทำฝายกั้นลำน้ำไว้ เมื่อน้ำมาก็ไหลบ่าข้ามไปกัดเซาะ 

 

ประธาน  -  เชิญนายณัฐกิตฯ 
 

นายณัฐกิต  ทะกา  สมาชิกสภาเทศบาล  -  กรณีการช่วยเหลืออุทกภัย ขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับงบกลางที่จะนำมาช่วยเหลือ โดยควรพิจารณาแก้ไขในส่วนที่สำคัญเร่งด่วนก่อน 

 

ประธาน  -  เชิญผู้ใหญ่บ้านดงไพรวัลย์ 
 

นางมัณทิรา  จันทเนตร  ผู้ใหญ่บ้านดงไพรวัลย์  -  ขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขบริเวณข้างบ้าน   
นายมาณพ  วงค์พุทธคำ ที่น้ำกัดเซาะจนเกือบจะถึงตัวบ้านแล้ว ควรดำเนินการแก้ไขโดยการขุดลอกเปิดทางน้ำ 

 

ประธาน  -  ขอให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งความเสียหายเป็นหนังสือเข้ามา เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ดำเนินการ เชิญนายบุญเปลื่องฯ 

       /นายบุญเปลื่อง... 



~ ๖ ~ 
 

นายบุญเปลื่อง  อุตยะราช  สมาชิกสภาเทศบาล  -  ขอให้ดำเนินการแก้ไขบริเวณฝายนาเด่น ใต้
สะพานบ้านดงไพรวัลย์ด้วย 

เงินเหลือจ่ายที่ ในส่วนของบ้านพรหม ที่ เสนอให้ดำเนินโครงการก่อสร้างประตู ระบายน้ำ 
งบประมาณจำนวน 160,000 บาท หากยังมีเหลือขอให้นำไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่เสียหาย 

โครงการก่อสร้างดาดลำห้วยพรหมที่กำลังดำเนินการอยู่ ขอทราบแนวทางการแก้ไข กรณีท่ีไม่มีจุด
เกาะเกี่ยวด้านบน ซึ่งช่างควบคุมงานให้คำมั่นว่าจะดำเนินการให้และต้องมีการตีหลักหมุดด้วย แต่ขณะนี้ประสบ
ปัญหาคือ น้ำที่มีความจำเป็นต้องปล่อยออกมาจากอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากไม่สามารถกักเก็บไว้ได้มากเพราะท่อระบาย
น้ำเกิดการผุกร่อนแล้ว และทางระบายน้ำล้นถูกกัดเซาะจนถึงถนนแล้ว 

 

ประธาน  -  หากมีความเสียหายมากก็ควรพิจารณาใช้เงินสะสม และควรแก้ไขในส่วนที่เร่งด่วน
ก่อน ในส่วนที่ยังไม่เร่งด่วนก็ต้องรอให้สถานการณ์ยุติก่อน และในขณะนี้เทศบาลได้รายงานความเสียหายไปที่
อำเภอแม่จริมแล้ว หากมีการประกาศเขตภัยพิบัติก็สามารถของบประมาณเพ่ือดำเนินการช่วยเห ลือได้ เชิญ      
นายธนกรฯ 

 

นายธนกร  แคว้งอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  -  ขอให้ตรวจสอบความเสียหายบริเวณสะพาน
ข้ามลำห้วยแหวน ใกล้จุดที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งด้วย 

 

ประธาน  -  เชิญนายกเทศมนตรี 
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  -  กรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัด ต้องเป็นกรณีที่ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ หรือมีงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ หากยังมีงบประมาณเพียงพอไม่
สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 

กรณีการขอใช้เงินสะสมต้องมีการคำนวณการกันเงินสำรองไว้ก่อน หากมีเหลือจึงจะสามารถ
นำไปใช้ได้ 

ขณะนี้ได้รับการประสานจากอำเภอแม่จริมว่า ได้รับงบประมาณมาจำนวน ตำบลละ 2 ล้านบาท 
ในส่วนของตำบลหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงจะขอแบ่งไปจำนวน 500,000 บาท แบ่งให้
เทศบาลตำบลหนองแดง จำนวน 1,500,000 บาท จึงพิจารณานำไปดำเนินการก่อสร้างบริเวณข้างบ้านพักครู
โรงเรียนแม่จริม จำนวน 500,000 บาท และดาดลำห้วยถุบริเวณรางรินลำเหมืองนาคา จำนวน 500,000 บาท 
บริเวณพนังกั้นน้ำลำห้วยพรหม จำนวน 500,000 บาท ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณข้างบ้านนายอุดรฯ จำนวน  
500,000 บาท โดยเสนอเกินไปอีก 1 โครงการ และในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องมีเอกสารการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเรียบร้อยก่อน 

 

ประธาน  -  เชิญรองประธานสภาเทศบาล 
 

นายรุ่ง  ขัติยะ  รองประธานสภาเทศบาล  -  โครงการก่อสร้างถนนปัจจุบันเราใช้แบบมาตรฐาน 
ในการคิดราคากลาง เห็นควรกำหนดให้ใช้ซีเมนต์ผสมเสร็จเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

ประธาน – เชิญนายยงฯ 
 

นายยง  แสนปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล – กรณีการก่อสร้างดาดลำห้วยพรหม สัญญากำหนด
ไว้ 120 วัน มีความห่วงใยกรณีเหล็กท่ีดำเนินการวางไว้ ระยะอาจจะมีการคลาดเคลื่อน หากสถานการณ์อุทกภัยยุติ
แล้ว และมีการดำเนินการก่อสร้างต่อขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย 

 

ประธาน  -  เชิญนายกเทศมนตรี 
        /นายสามารถ... 



~ ๗ ~ 
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  -  กรณีที่เสนอให้เพ่ิมเติมบ่า ในโครงการก่อสร้างดาด
ลำห้วยพรหมอีกจำนวน 20 เซนติเมตร คงจะดำเนินการได้ยาก เนื่องจากได้ดำเนินการตามแบบแปลนที่วิศวกรได้
กำหนดมา 

 

ประธาน  -  เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 
 

นายจำเนียร  วังสาร  ผู้อำนวยการกองช่าง  -  ในการออกแบบของวิศวกร ได้ดำเนินการ
ออกแบบโดยการปรับไปตามสภาพของพ้ืนที่ หากเป็นตลิ่งที่สูงก็ไม่สามารถทำบ่าแทงเข้าไปในตลิ่งได้ 

การซ่อมแซมหลังคาหอประชุมบ้านนาคา จะดำเนินการโดยการจ้างเหมาซ่อมแซม 
การซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายล่วง  ทาพันธ์ ได้ดำเนินการประมาณการและ

จัดหาวัสดุแล้ว หากแล้วเสร็จจะนำไปเปลี่ยนให้ 
 

ประธาน  -  เชิญนายกเทศมนตรี 
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  -  การก่อสร้างดาดลำห้วยพรหมต้องยึดตามสัญญา 
หากจะขยายระยะเวลาการก่อสร้างต้องมีเหตุที่จะขยายได้ 

เงินเหลือจ่าย ขณะนี้เงินยังเข้ามาไม่ครบตามที่ได้ประมาณการไว้ ยังขาดอีกจำนวน 2 ล้านบาท
เศษ 

ประธาน  -  เชิญนายบุญเปลื่องฯ 
 

นายบุญเปลื่อง  อุตยะราช  สมาชิกสภาเทศบาล  -  จุดเสียหายบริเวณบ้านพรหมมีความสำคัญ 
ขอให้พิจารณานำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการก่อน 

 

ประธาน  -  ไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับโครงการอ่ืน เพราะยังมีเงินสะสมหรืองบประมาณส่วนอ่ืนที่
สามารถนำมาใช้ได ้เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นายจำเนียร  วังสาร  ผู้อำนวยการกองช่าง  -  เป็นเพียงการหารือกันล่วงหน้าหากเกิดกรณีที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากยังไม่ทราบเงื่อนไขที่ชัดเจน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติอยู่ คือ หาก
สิ่งก่อสร้างชำรุดเสียหายการซ่อมแซมคือ การคืนสภาพเดิม หากสิ่งเดิมเป็นท่อคอนกรีต การซ่อมแซมก็ต้องเป็นท่อ
คอนกรีต หากสิ่งเดิมเป็นพนังกั้นน้ำ การซ่อมแซมก็ต้องเป็นพนังก้ันน้ำ 

 

ประธาน – เชิญนายวิษณุเดชฯ 
 

นายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาล   -  สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา มี
เหตุการณ์เศษกิ่งไม้ ใบไม้อุดตันท่อระบายน้ำข้างถนน จึงเสนอให้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ  เพ่ือนำเศษกิ่งไม้
ใบไม้ออก และขอให้ประสานงานหมวดการทางแม่จริมเพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

ขอให้ตรวจสอบบริเวณซอยข้างบ้านของผม มีการก่อสร้างกล่องประตูน้ำขวางทางระบายน้ำ 
 

ประธาน – กรณีท่อระบายน้ำอุดตัน เคยมีการติดต่อหมวดการทางแม่จริมแล้ว เขาไม่มา
ดำเนินการ จึงควรดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่สูงกว่า 

ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมืองได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยมากและ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ได้ดำเนินการตั้งจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในส่วนของเราก็ควรพิจารณา
ช่วยเหลือเขาด้วย ในฐานะท้องถิ่นใกล้เคียง ผมได้เคยไปเยี่ยมแล้ว เป็นที่น่าเห็นใจ ขอหารือจะมีแนวทางการให้
ความช่วยเหลือได้หรือไม่ อย่างไร เชิญนายวิษณุเดชฯ 

       /นายวิษณุเดช... 
 



~ ๘ ~ 
 

นายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาล  -  เราควรหาแนวทางการช่วยเหลือเขาด้วย 
 

ประธาน  -  กรณีท่อลอดถนนสายน่าน – แม่จริม ได้เคยเสนอเรื่องไปที่หมวดการทางแม่จริมแล้ว 
แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ จึงจะดำเนินการเสนอเรื่องไปใหม่ 

การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยตำบลน้ำปาย ได้หารือภายในแล้ว ไม่สามารถใช้งบประมาณ
ของเราไปดำเนินการช่วยเหลือได้ ต้องใช้วิธีการขอรับบริจาค แต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นเราได้ดำเนินการช่วยเหลือ
แล้ว โดยได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำและกำลังคนไปช่วยฉีดล้างทำความสะอาด และแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน 

กรณีผู้ประสบเหตุอุทกภัยในบ้านดงไพรวัลย์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วโดยการจัดเลี้ยงอาหาร
และแจกถุงยังชีพเบื้องต้น 

 

ประธาน – หากไม่สามารถใช้งบประมาณของทางราชการไปช่วยเหลือ ควรดำเนินการจัดตั้งผ้าป่า
ช่วยเหลือเพ่ือแสดงน้ำใจ เชิญนายกเทศมนตรี 

 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  -  เทศบาลตำบลหนองแดงจะมีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน 
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำของมาบริจาค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแดง เพื่อรวบรวมแล้วจัดส่งให้ 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ในวันจันทรท์ี่ 2 กันยายน 2562 

 

ประธาน  -  ตามที่เราได้มีการปลูกต้นทองอุไรข้างถนนสายน่าน – แม่จริมแล้วนั้น ขอให้ช่วยกัน
ดูแลและแจ้งประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ใดนำวัวมาเลี้ยงในบริเวณดังกล่าว เชิญนายจันทร์ฯ 

 

นายจันทร์  เกตุ้ย  สมาชิกสภาเทศบาล  -  ขอขอบคุณที่นายกเทศมนตรี ได้นำรถไปดำเนินการ
ถมดินบริเวณสบห้วยเดื่อ 

 

ประธาน – เชิญนายศุภสิทธิ์ฯ 
 

นายศุภสิทธิ์  ยศศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  -  ตามที่ได้มีการสำรวจความเสียหายที่บริเวณฝาย
หมอเมืองจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  เนื่องจากน้ำที่มาจากบริเวณห้วยลึกมีปริมาณมาก 

 

ประธาน – เชิญนายกเทศมนตรี  
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  -  ขณะนี้สามารถดำเนินการได้เพียงการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น คือ นำกระสอบทรายบรรจุดินกั้นไว้เพียงชั่วคราว เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของกรมชลประทาน 

 

ประธาน – กรณีฝายหมอเมือง สามารถดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
และในการเรียงกระสอบทรายต้องดำเนินการให้มั่นคงโดยใช้หลักไม้ตอกกันไว้ ทั้งด้านหน้า ด้านหลังและตรงกลาง
ด้วย และที่สำคัญขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้งดการพ่นยาฆ่าหญ้าบริเวณคันนาด้วย เพราะทำให้คันนาเปื่อยพังได้ง่าย 
เชิญนายธนกรฯ 

 

นายธนกร  แคว้งอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   -  สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเทศบาล สามารถดำเนินการได้ดี ขอขอบคุณแทนประชาชนบ้าน         
ดงไพรวัลย์ด้วยที่ท่านได้ให้การช่วยเหลือ 

 

ประธาน – เชิญนายล่วงฯ 
 

นายล่วง  ทาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  -  เห็นด้วยที่ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น และในส่วนที่
สำคัญ เช่นบริเวณสบห้วยเดื่อ หากไม่มีการแก้ไขในวันก่อนนั้น วันนี้คงจะเกิดความเสียหายมาก 

        /กรณีการซ่อมแซม... 



~ ๙ ~ 
 

กรณีการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำหน้าบ้านของผมนั้น ขอขอบคุณที่ช่วยดำเนินการ 
พ้ืนที่ เสียหายบริเวณด้านล่างป่าสุสานบ้านนาคา ควรแก้ไขโดยการใช้ท่อคอนกรีต ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง  1 เมตร เพ่ือให้สามารถระบายน้ำได้ดี 
 

ประธาน  -  เชิญนายบุญเปลื่องฯ 
 

นายบุญเปลื่อง  อุตยะราช  สมาชิกสภาเทศบาล  -  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีที่ดำเนินการ
แก้ไขปัญหา ภายในบ้านพรหมที่เป็นหลุม เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ประชาชน 

 

ประธาน  -  เชิญนายศุภสิทธิ์ฯ 
 

นายศุภสิทธิ์  ยศศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  -  ขอหารือท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีวางทิ้งไว้ที่บริเวณ
สะพานลำห้วยเป้า สามารถนำไปวางที่บริเวณด้านล่างป่าสุสานบ้านนาคาได้หรือไม่ 

 

ประธาน  -  เชิญนายกเทศมนตรี 
 

นายสามารถ  วงค์เลียบ  นายกเทศมนตรี  - การซ่อมแซมบริเวณด้านล่างป่าสุสานบ้านนาคาต้อง
เป็นกรณีการจ้างเหมาซ่อมแซมทั้งวัสดุและค่าแรง 

 

ประธาน- ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุม ขอปิด
ประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑5.19 นาฬิกา  
    

(ลงชื่อ)............ทวี   ธรรมจักร์......... เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแดง/บันทึก 
                                     (นายทวี   ธรรมจกัร์) 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                                       
   30  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

(ลงชื่อ)....ณัฐกิต     ทะกา.....ประธานกรรมการ 
       (นายณัฐกิต     ทะกา) 
 

(ลงชื่อ).....ศุภสิทธิ์  ยศศรี.......กรรมการ  (ลงชื่อ)......บุญเปลื่อง  อุตยะราช............กรรมการ 
 (นายศุภสิทธิ์  ยศศรี)         (นายบุญเปลื่อง  อุตยะราช) 
 
     

(ลงชื่อ).........จันทร์   เกตุ้ย..........กรรมการ  (ลงชื่อ).....ธนกร  แคว้งอินทร์..... กรรมการและเลขานุการ 
  (นายจันทร์   เกตุ้ย)           (นายธนกร  แคว้งอินทร์)  
        
 
 
 

/สภาเทศบาล... 
 



~ ๑๐ ~ 
 

   สภาเทศบาลตำบลหนองแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว     ในคราวการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองแดง  สมัย.....วสิามัญ......    สมัยที่.....3......  ครั้งที่....1..../...2562.... เมื่อวัน......จันทร์.......  
ที่.......23........เดือน...กันยายน.... .พ.ศ. ...2562.........  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
                                                                      สมัคร  ยานา 
                    (นายสมัคร  ยานา) 
                   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแดง 
                                                                23  กันยายน 2562 
 

 


